

## แถลงการณ์ ดตีบวส วยุวิทธ (ฉบับที่ ๓)

เรื่อง ขอให้อัยการสูงสุด “สั่งพักราชการ” พนักงานอัยการผู้ร่วมขบวนการสร้างพยานหลักฐานเท็จกับตำรวจ  
ในคดีนายวรยุทธ อยุวิทธระหว่างรอผลการดำเนินคดีอาญาและวินัยร้ายแรง

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ส่งรายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการที่ ศ.ดร.วิชา มหาคุณ เป็นประธานในการ  
หาตัวผู้กระทำผิดกรณีฟ้องอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งไม่ฟ้องคดีนายวรยุทธ อยุวิทธ ขับริถประมาณชนผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้ว  
หลบหนี เนื่องจากได้พบหลักฐานว่ามีบุคคลหลายฝ่ายทั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตำรวจ อัยการ เจ้าพนักงาน  
พิสูจน์หลักฐาน และทนายความได้ร่วมมือกันสร้างพยานหลักฐานเท็จเรื่องความเร็วนำเข้าสู่สำนวนการสอบสวนเพื่อ  
ทำลายน้ำหนักหลักฐานเดิมที่ถูกต้องและนำไปสู่การสั่งไม่ฟ้องของอัยการ ส่งให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตภาครัฐ (ปปท.) ในฐานะเลขานุการศูนย์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ศอ.ตช.) ดำเนินการ และเลขาธิการ  
ปปท.ได้แจ้งให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีอาญาและสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสำนักงานอัยการสูงสุด  
ดำเนินการทางวินัยนั้น

เนื่องจาก ระหว่างนี้พนักงานอัยการ ข.ผู้ถูกระบุว่าได้เข้าไปร่วมสร้างพยานหลักฐานเท็จกับตำรวจในคดีดังกล่าว  
ยังคงปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่อยู่เป็นปกติทั้งที่ผลการตรวจสอบได้พบพยานหลักฐานชัดเจนว่าเป็นตัวการร่วมสร้าง  
พยานหลักฐานเท็จคดีอาญานำไปสู่การสั่งไม่ฟ้องของอัยการสูงสุดที่สร้างความเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมของ  
ชาติอย่างร้ายแรงดังกล่าว

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนว่า สำนักงานอัยการสูงสุดมีความจริงใจในการจัดการกับปัญหาการ  
ทุจริตของของบุคคลากรในองค์กรอย่างจริงจังจึงขอให้เร่งออกคำสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบว่า อัยการ ข.ที่ปรากฏในหลักฐาน  
คลิปเสียงร่วมสนทนากับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตำรวจ อาจารย์มหาวิทยาลัยและทนายความในการสร้างพยานหลักฐานเท็จ  
คดีอาญา ณ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานเมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ดังกล่าวคือใคร มีตำแหน่งหน้าที่อะไร และเร่ง  
ดำเนินคดีวินัยร้ายแรงแจ้งให้ประชาชนทราบพร้อมทั้ง “สั่งพักราชการ” อัยการคนดังกล่าว เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อ  
ราชการตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘๐ โดยเร็ว

สถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (สป.ยธ.)

๑๔ กันยายน ๒๕๖๓